
 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา       

อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม                         
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  ดดยมี นายสุชาิิ  ิันเจริญ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  ดพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง      
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 

ประธานฯ ได้อนุญาิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องิ่าง ๆ ิามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ
ได้ด าเนินการประชุมิามระเบียบวาระดังนี้ 

(๑) กระทู้ถาม  
๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา  

            ๑.๑.๑ กระทู้ถาม โดย นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
      ด้วยปัจจุบันประเทศไทยิ้องประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการปิด
กิจการ หลายบริษัทมีการิัดค่าแรงนอกเวลา หรือให้หยุดท างานบางวัน จ่ายค่าแรงบางส่วน มีคนิกงานและ
หนี้ครัวเรือนเพ่ิมขึ้นอย่างิ่อเนื่อง ิลอดจนอัิราก าลังการผลิิที่ิ่ าคือร้อยละ ๖๔.๗๓ ซึ่งนับเป็นครั้งแรก 
ในรอบ ๘ ปี ที่ิ่ ากว่าร้อยละ ๖๕ จึงสอบถามนายกรัฐมนิรีในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจถึงมาิรการรองรับ
และแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
     หม่อมราชวงศ์จัิุมงคล  ดสณกุล รัฐมนิรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับ
มอบหมายให้ิอบกระทู้ว่า ภาพรวมอัิราส่วนการขออนุญาิประกอบกิจการดรงงานใหม่ทั้งปีในขณะนี้
มากกว่าการเลิกประกอบกิจการดรงงานประมาณ ๑.๙๘ เท่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของไทยก าลัง
เจริญเิิบดิ ดดยแนวทางการพัฒนาประเทศนั้ นิ้องเน้นการสร้างดครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่ใช่การสร้าง
อุิสาหกรรม เพราะประเทศจะเจริญไม่ได้หากไม่มีการลงทุนในดครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้ท า
ดครงการเกี่ยวกับระบบขนส่ง จนกระทั่งมีดครงการแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ และิอนนี้ได้เริ่มด าเนิน
ดครงการหมดแล้ว คาดว่าภายใน ๑ – ๒ ปี  เงินจะเริ่มออกมาหมุนเวียนในเศรษฐกิจเป็น ๑.๗  เท่า  
ส าหรับเรื่องอัิราก าลังการผลิิร้อยละ ๖๕ นั้น ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกิิ เป็นอัิราก าลังที่พอดีพอเหมาะแล้ว 
     ๑.๑.๒ กระทู้ถาม โดย นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
     ิามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ดอชา นายกรัฐมนิรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาิิ (คสช.  ได้ออกค าสั่ง คสช. ที่ ๓/๒๕๖๒ เรื่อง การด าเนินการดครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เพ่ือให้กรุงเทพมหานครด าเนินการจ้างผู้ประกอบการเอกชนเพ่ือิิดิั้งระบบ
รถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถไฟฟ้าดครงการส่วนิ่อขยายที่ ๒ รวมทั้งให้ให้ดครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ดครงการส่วนิ่อขยายที่ ๑ และดครงการส่วนิ่อขยายที่ ๒ สามารถเดินรถแบบิ่อเนื่อง 
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เป็นดครงข่ายเดียวกัน (Through Operation) ดดยเป็นการยกเว้นพระราชบัญญัิิ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยและ
กรุงเทพมหานคร ยังได้เสนอให้คณะรัฐมนิรีขยายระยะเวลาสัมปทานให้  บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป ดฮลดิ้งส์ 
จากปัจจุบันที่จะสิ้นสุดวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๗๒ ออกไปอีก ๓๐ ปี รวมเป็น ๔๐ ปี จึงอยากทราบเหิุผล 
ในการออกค าสั่ง คสช. ที่ ๓/๒๕๖๒ ทั้งที่มีพระราชบัญญัิิ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
อยู่แล้ว และสาเหิุที่ิ้องรีบขยายระยะเวลาสัมปทานทั้งท่ียังเหลือระยะเวลาอีก ๑๐ ปี    
    พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนิรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้
ิอบกระทู้ถามว่า การด าเนินการิามพระราชบัญญัิิการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ิ้องใช้
ระยะเวลาไม่ิ่ ากว่า ๑๘ เดือน ซึ่งจะส่งผลกระทบิ่อการให้บริการประชาชน และการบริหารหนี้ของ
กรุงเทพมหานครที่ได้รับดอนมาจากรัฐบาล ด้วยเหิุนี้ นายกรัฐมนิรีในฐานะหัวหน้า คสช. จึงได้ออกค าสั่ง 
คสช. ที่ ๓/๒๕๖๒ ขึ้นมาเพ่ือให้กรุงเทพมหานครสามารถบริหารจัดการดครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ดครงการ
ส่วนิ่อขยายที่ ๑ และดครงการส่วนิ่อขยายที่ ๒ ได้อย่างิ่อเนื่อง และเพ่ือไม่ให้ประชาชนิ้องแบกรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เพ่ิมมากขึ้น ดดยคณะกรรมการที่กระทรวงมหาดไทยแิ่งิั้งขึ้นิามค าสั่ง คสช.  
ฉบับดังกล่าวนั้น เป็นไปิามนัยของพระราชบัญญัิิการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
และิั้งอยู่บนพ้ืนฐานความดปร่งใส ส่วนสาเหิุที่ิ้องรีบขยายระยะเวลาสัมปทานนั้น เป็นการน ารายได้ที่จะได้
ในอนาคิมาพิจารณาร่วมกับภาระหนี้ ซึ่งกรุงเทพมหานครและบีทีเอสจะร่วมทุนกันรูปแบบ PPP net cost 
ระยะเวลา ๓๐ ปี บีทีเอสจะร่วมลงทุนงานระบบกว่า ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท รับภาระหนี้แทนกรุงเทพมหานคร
ในทันทีหลังเซ็นสัญญา อย่างไรก็ิาม รัฐบาลได้น าข้อเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส  สภาผู้แทนราษฎร  ไปพิจารณาในที่ประชุม
คณะรัฐมนิรีด้วย     
    ๑.๑.๓ กระทู้ถาม โดย นายสัมพันธ์  มะยูโซ๊ะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดนราธิวาส พรรคพลังประชารัฐ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
    ปัญหาเหิุการณ์ความไม่สงบทางภาคใิ้ที่มีมาอย่างิ่อเนื่อง และล่าสุดกลุ่มคนร้าย 
ได้ลอบดจมิีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในิ าบลล าพะยา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่  
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ท าให้มีผู้ เสียชีวิิจ านวน ๑๕ ราย บาดเจ็บจ านวน ๕ ราย จึงขอสอบถามถึง 
ความคืบหน้าการิรวจสอบกรณีดังกล่าว  รวมทั้งมาิรการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุดรักษา 
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.  และการช่วยเหลือเยียวยา 
    พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนิรีช่วยว่าการกระทรวงกลาดหม ได้รับมอบหมาย
ให้ิอบกระทู้ว่า ภายหลังเกิดเหิุการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้จัดิั้งจุดิรวจและจุดสกัดิามเส้นทางหลบหนี  
มีการรวบรวมวัิถุพยานจากสถานที่เกิดเหิุเพ่ือน าไปิรวจสอบ มีการวิเคราะห์การข่าว ก าหนดเป้าหมาย 
บุคคลิ้องสงสัย มีการสืบสวนสอบสวนิิดิามผู้ิ้องสงสัย ซึ่งปัจจุบันรับสารภาพแล้วจ านวน ๑ คน และ 
มีการชี้ิัวผู้กระท าผิดอีกจ านวนหนึ่ง ดดยจะได้น าไปขยายผลิ่อไป ส าหรับการิรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม 
จากรอยเลือด ลายนิ้วมือแฝง และวัิถุพยานในที่เกิดเหิุนั้นท าให้สามารถระบุิัวบุคคลได้ ๕ ราย ปัจจุบัน 
ออกหมายจับแล้ว ๒ ราย ส่วนการพิสูจน์ทางนิิิวิทยาศาสิร์ก็สามารถระบุิัวผู้ก่อเหิุได้อีกจ านวนหนึ่ง ทั้งนี้ 
เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการิามข้ันิอนของกฎหมายด้วยความระมัดระวัง ดปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และเคารพ
ในหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ในส่วนของมาิรการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ชรบ. นั้น ได้ม ี
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การฝึกอบรมในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้ านให้มีความรู้ เรื่องการเฝ้ าระวังเหิุและ  
มีขีดความสามารถในการใช้อาวุธได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งมีแผนการรักษาความปลอดภัยที่บูรณาการร่วมกัน  
ทั้งฝ่ายทหาร ิ ารวจ และพลเรือน อีกทั้ง นายกรัฐมนิรี ได้สั่งการให้ทบทวนมาิรการรักษาความปลอดภัย 
ปรับปรุงรูปแบบ ชรบ. และเสริมก าลังเจ้าหน้าที่เข้าไปเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นิ่อการปฏิบัิิหน้าที่ ทั้งนี้ รัฐบาล
ได้ด าเนินการเยียวยาทั้งทางร่างกายและจิิใจ ดดยในกรณีเสียชีวิินั้นเบื้องิ้นทางศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใิ้ (ศอ.บิ.  ได้มอบให้ครอบครัวละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ค่าจัดการศพรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
เยียวยาขั้นิ้นรายละ ๖,๐๐๐ บาท ดดยขั้นิ่อไปจะมีการพิจารณาเยียวยาให้กับทายาทผู้เสียชีวิิ อาทิ  
ค่าครองชีพรายเดือน และทุนการศึกษา ส าหรับผู้บาดเจ็บนั้นจะเยียวยาิั้งแิ่ ๑๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ิามระดับของความบาดเจ็บ ค่าครองชีพรายเดือน ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และเงินช่วยเหลือ 
เฉพาะหน้า 
        ก่อนเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระิ่อไป ประธานฯ หารือที่ประชุมดดยขอสลับกระทู้
ถามทั่วไป เรื่อง ปัญหาช้างป่าบุกรุกพ้ืนที่ท ากินของประชาชน ขึ้นมาพิจารณาิ่อจากกระทู้ถามทั่วไป เรื่อง 
แนวทางการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูป่าพรุควนเคร็งในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  

๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป 
     ๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ให้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ และแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙  
ซึ่ งปรับแผนใหม่เป็นแผนพัฒนาก าลั งการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐   
โดย นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถาม นายกรัฐมนตรี 
      ด้วยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์ดอชา ในฐานะประธานกรรมการนดยบายพลังงาน
แห่งชาิิ ได้ไปิรวจสอบแผนยุทธศาสิร์ของกระทรวงพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ และแผนพัฒนาก าลัง
การผลิิไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ และปรับแผนใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐  
ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปิามรัฐธรรมนูญ มาิรา ๕๖ ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า การน าสาธารณูปดภคของรัฐไปให้เอกชน
ด าเนินการทางธุรกิจ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ รัฐิ้องได้รับประดยชน์ิอบแทนอย่างเป็นธรรม ดดยค านึงถึง 
การลงทุนของรัฐ ประดยชน์ที่รัฐและเอกชนจะได้รับ และค่าบริการที่จะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน  
จึงขอสอบถามถึงในกรณีดังกล่าวจะท าให้สัดส่วนก าลังการผลิิไฟฟ้าของรัฐซึ่งเป็นสาธารณูปดภคลดิ่ ากว่า
ร้อยละ ๕๑ หรือไม่ และนดยบายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รวมถึงกรณีการอนุมัิิให้ดรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
เปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิงจากถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาิิ 
    นายสนธิรัิน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนิรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้รับมอบหมายให ้
ิอบกระทู้ถามว่า การวางแผนผลิิไฟฟ้าเป็นการวางแผนในระยะยาวเพ่ือให้เพียงพอิ่อความิ้องการ  
ของประชาชน และท าให้ิ้นทุนทางพลังงานถูกลง ดดยในประเทศไทยมีการวางแผนพัฒนาก าลังผลิิไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑  – ๒๕๘๐ (Power Development Plan : PDP ๒๐๑๘  ซึ่งการที่การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิิแห่งประเทศไทย (กฟผ.  มีสัดส่วนการผลิิไฟฟ้าิ่ ากว่าร้อยละ ๕๑ เนื่องจากภาคเอกชนมีสัดส่วน 
การผลิิไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น และมีการจัดหาพลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้านเป็นการวางแผนในระยะยาว และ
อาจจะิ้องมีการทบทวนแผน PDP ๒๐๑๘ ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของบริบทพลังงานในปัจจุบัน ทั้งนี้ 
รัฐบาลได้สนับสนุนให้ภาคเอกชนผลิิไฟฟ้าิั้งแิ่ พ.ศ. ๒๕๓๒ เพ่ือให้กิจการพลังงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ท าให้ิ้นทุนการผลิิไฟฟ้ามีราคาถูกลง ลดภาระการลงทุนของภาครัฐ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจการ  
ด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งภาคเอกชนที่ได้รับอนุญาิให้เป็นผู้ผลิิิ้องผ่านการประมูลอย่างดปร่งใส และ 
การพิจารณาจากคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.  ดดยอ านาจในการควบคุมความมั่นคง  
ด้านพลังงานยังคงอยู่ที่ กฟผ. เป็นหลัก อย่างไรก็ิาม ในปัจจุบันได้มีการเร่งรัดการเพ่ิมก าลังการผลิิของ 
กฟผ. ในอนาคิ เช่น ดรงไฟฟ้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าหรับการอนุมัิิให้บริษัทราชกรุ๊ป (มหาชน  ได้รับสิทธิ
ก่อสร้างดรงไฟฟ้า ๒ ดรง ทดแทนดรงไฟฟ้าเก่าที่จะหมดสัญญาใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดดยไม่มีการประมูลเกิดขึ้นก่อน
รัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งได้รับรายงานว่า คณะกรรมการบริหารนดยบายพลังงาน (กบง.  มีมิิมอบให้ กกพ. 
ด าเนินการเจรจากับบริษัทราชกรุ๊ป (มหาชน  ในเรื่องการด าเนินงานของดรงไฟฟ้าภาคิะวันิกขนาด  
๗๐๐ เมกะวัิิ์เพ่ือส่งเข้าสู่ระบบใน พ.ศ. ๒๕๖๗ และการก่อสร้างใหม่ขนาด ๗๐๐ เมกะวัิิ์ เพ่ือส่งเข้า
ระบบใน พ.ศ. ๒๕๖๘ ดดยให้ กกพ. พิจารณาเปรียบเทียบกับการเปิดประมูลใหม่พบว่า การด าเนินการของ
บริษัทราชกรุ๊ป (มหาชน  มีความคุ้มค่ามากกว่าการเปิดประมูลใหม่ ส่วนประเด็นผลกระทบที่อาจจะเกิดกับ
ประชาชนในพ้ืนที่นั้น ได้สั่งการให้ กกพ. ไปศึกษาว่าการด าเนินการในข้างิ้นจะลดผลกระทบิ่อประชาชน  
ในพ้ืนที่ได้อย่างไร ซึ่งในปัจจุบันมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าส าหรับพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจาก 
การด าเนินงานของดรงไฟฟ้า   
    ๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาและฟื้นฟูป่าพรุควนเคร็งในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายสัณหพจน์  สุขศรีเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   จากเหิุการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็งในพ้ืนที่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีสาเหิุจากไฟป่า
ธรรมชาิิหรือการกระท าของมนุษย์ จนท าให้มี พ้ืนที่ป่ าเสียหายไปกว่า ๓๙ ,๐๐๐ ไร่ จึงขอสอบถาม 
ถึงการด าเนินการก าหนดพ้ืนที่ระหว่างเขิห้ามล่าสัิว์ป่า เขิพ้ืนที่อนุรักษ์ และเขิพ้ืนที่ท ากินของประชาชน
การบริหารจัดสรรพ้ืนที่เขิอนุรักษ์ให้กับกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ าเพ่ือใช้ในการเกษิรและ 
การอุปดภคบริดภค และหากไฟป่าเกิดจากการกระท าของมนุษย์จะมีการด าเนินการหาผู้กระท าความผิดอย่างไร 
รวมทั้งนดยบายการิรวจสอบผู้ถือครอบครองที่ดินย้อนหลัง 
    นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนิรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาิิและสิ่งแวดล้อม 
ิอบกระทู้ถามว่า การแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขิป่าอนุรักษ์ิามมิิคณะรัฐมนิรี เมื่อวันที่  
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาิามพระราชบัญญัิิสงวนและคุ้มครองสัิว์ป่ า  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัิิอุทยานแห่งชาิิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จะได้มี 
ผลบังคับใช้ ดดยในพระราชบัญญัิิทั้งสองฉบับนั้น ได้ก าหนดให้มีการส ารวจการถือครอบครองที่ดินของราษฎร
ในพ้ืนที่ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน ซึ่งผู้ครอบครองที่ดินจะิ้องเป็นผู้ที่ครอบครองที่ดินเดิมอยู่และไม่มี 
การจัดที่ดินให้แก่บุคคลภายนอกพ้ืนที่ ทั้งนี้ ราษฎรในพ้ืนที่ดังกล่าวจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ในพ้ืนที่แิ่จะได้รับ  
สิทธิในการท ากินและรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเมื่อเกิดเหิุการณ์ิ่าง ๆ ส าหรับการบริหารจัดการน้ า 
เพ่ือใช้ในการเกษิรและการอุปดภคบริดภคในพ้ืนที่ป่าพรุนั้น ิ้องค านึงถึงระบบนิเวศของป่า และหลักการแห่ง
พระราชบัญญัิิสงวนและคุ้มครองสัิว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ประกาศให้เขิพ้ืนที่ป่าพรุเป็นเขิห้ามล่าด้วย ทั้งนี้ 
ในช่วงปี ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน ได้มีการด าเนินคดีในเขิห้ามล่าสัิว์ป่าทะเลน้อย ๔๙ คดี ด าเนินคดีในเขิห้าม 
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ล่าสัิว์ป่าบ่อล้อ ๓๘ คดี ดดยขณะนี้อยู่ในการดูแลของกองบัญชาการิ ารวจสอบสวนกลางในการด าเนินคดี
และจะด าเนินคดีให้ถึงท่ีสุด  
    ๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่ท ากินของประชาชน โดย  
นายจารึก  ศรีอ่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   เนื่องจากในพ้ืนที่ จ.จันทบุรี ประสบปัญหาช้างป่าที่อาศัยอยู่ในป่าเพ่ิมจ านวนมาก
ชื้นอย่างรวดเร็วและนับวันจะเพ่ิมจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้เกิดปัญหาช้างป่ามาท าร้ายราษฎรถึงแก่ชีวิิ
และท าความเสียหายิ่อพืชผลทางการเกษิร สร้างความหวาดกลัวให้แก่ราษฎรจนไม่สามารถประกอบอาชีพ 
ได้ิามปกิิ ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนิ่อชีวิิความเป็นอยู่ของราษฎรและสร้างความเสียหายิ่อระบบ
เศรษฐกิจดดยรวม ดดยเฉพาะสวนทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของ จังหวัดจันทบุรี และภาคิะวันออก 
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาช้างป่าที่เข้ามาบุกรุกสถานที่ของประชาชน จึงสอบถามถึงนดยบายการจ ากัดพ้ืนที่ 
ให้ช้างป่าอยู่อาศัยถาวรพร้อมปลูกพืชที่ เป็นอาหาร ขุดแหล่งน้ าในป่าให้ห่างไกลจากบ้านเรือนของ 
ประชาชนและผลักดันช้างกลับเข้าสู่ป่าอย่างถาวร และนดยบายการจัดท าดครงการ "พวาดมเดล" เพ่ือเป็นคู 
และแนวกั้นช้าง 
    นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนิรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาิิและสิ่งแวดล้อม 
ิอบกระทู้ถามว่า การแก้ปัญหาช้างบุกรุกพ้ืนที่กินของประชาชน ไม่ใช่การป้องกันช้างออกมาจากป่า  
แิ่การด าเนินการให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์เป็นหัวใจส าคัญในการท าให้ช้างไม่ออกมาจากป่า ดดยในปัจจุบัน 
กรมอุทยานแห่งชาิิ สัิว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ด าเนินการขุดแหล่งน้ าย่อย สร้างดป่งเทียม และปลูกพืชที่ เป็น
อาหารของช้างแล้วในหลายพ้ืนที่ ส าหรับพวาดมเดล ที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงเป็นอีกหนึ่งมาิรการที่จะป้องกัน
ไม่ให้ช้างเข้ามารบกวนประชาชนในพ้ืนที่ได้ ดดยที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาิิและสิ่งแวดล้อม 
ได้มีดมเดล ระบบ Early Warning System บริเวณอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการสร้างระบบ
เิือนภัยดดยิิดิั้ งกล้องไว้ในบริเวณชายขอบของป่าที่ช้างเดินผ่าน เมื่อเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์บัญชาการ  
เห็นช้างเข้ามาในจุดเิือนภัย เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังป้องกันช้างจะออกไปประจ าจุดิ่าง ๆ ประมาณ ๘ – ๙ ชุด  
เพ่ือเฝ้าระวังิลอด ๒๔ ชั่วดมง อย่างไรก็ิาม กระทรวงฯ ได้พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีความสมดุล
ระหว่างคนกับช้างเพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ได้ทรงมีพระบรมราชดองการดปรดเกล้าดปรดกระหม่อมรับดครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยิ่อ ๕ จังหวัดใน 
ภาคิะวันออก ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงพระกรุณาดปรดเกล้าดปรดกระหม่อมแิ่งิั้งคณะกรรมการ
ดครงการฯ 
   ๑.๒.๔ กระทู้ถาม เรื่อง การขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร โดย นางอนุรักษ์  บุญศล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
   ไฟฟ้าเพ่ือการเกษิรในยุคปัจจุบัน มีความส าคัญอย่างมากเพราะทุกกิจกรรม 
ของการผลิิทางการเกษิรจะิ้องใช้ไฟฟ้า และมีการพัฒนาเทคดนดลยีเพื่อการเกษิรอยู่ิลอดเวลา ไฟฟ้าจึงมี
ความจ าเป็นมากยิ่งขึ้น การเกษิรจะขาดไฟฟ้าไม่ได้ ความิ้องการของประชาชนที่เป็นเกษิรกรยิ่งิ้องการ
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษิรเพ่ิมมากขึ้น แิ่การขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษิรยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรและไม่พอกับ 
ความิ้องการของประชาชน จึงขอสอบถามถึงนดยบายการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษิรและการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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    พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนิรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ิอบกระทู้ถามว่า 
กระทรวงมหาดไทย ดดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ด าเนินการส ารวจความิ้องการของเกษิรกรในระยะแรก
ส ารวจแล้วกว่า ๑๑๓,๐๐๐ ราย และิั้งดครงการให้บริการไฟฟ้าเพ่ือการเกษิรในระยะที่ ๑ ปี ๒๕๕๒ – 
๒๕๕๙ มีกลุ่มเกษิรกรเป้าหมาย จ านวน ๗๓,๓๐๘ ราย ิ่อมาในระยะที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ได้เสนอดครงการเพื่อให้คณะรัฐมนิรีพิจารณา เมื่อวันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีกลุ่มเกษิรกร
เป้าหมาย จ านวนกว่า ๔๐,๐๐๐ ราย ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้นจ านวนกว่า ๒๕,๐๐๐ ราย และ
ขณะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด าเนินการส ารวจความิ้องการของพ่ีน้องประชาชนที่ท าการเกษิร ทั้งนี้  
ได้พยายามิอบสนองความิ้องการให้รวดเร็วกว่าในการบริการที่ผ่านมา และน าเทคดนดลยีเข้ามาช่วย   
อย่างไรก็ิาม การด าเนินการดังกล่าวนั้นิ้องพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของพ้ืนที่ด้วย 
      ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ     (ไม่มี) 
    

   จากนั้น ประธานฯ ได้หารือิ่อที่ประชุมให้เลื่อนระเบียบวาระการประชุม  ดดยเสนอ
ขอให้เลื่อนระเบียบวาระการประชุม (๗  เรื่องอ่ืน ๆ  ล าดับที่ ๗.๑  ิั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการ
การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา แทนิ าแหน่งที่ว่างลง ๑ ิ าแหน่ง เพราะลาออก (นางสาวศุภมาศ   
อิศรภักดี  และ ล าดับที่ ๗.๒ ิั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สิรี ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ กลุ่มชาิิพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ แทนิ าแหน่งที่ว่างลง ๑ ิ าแหน่ง เพราะลาออก 
(นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์  รวมทั้ง ระเบียบวาระการประชุม (๔  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
ล าดับที่ ๔.๑ ร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ....  
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
กรรมาธิการ พ.ศ. ....  พิจารณาเสร็จแล้ว และล าดับที่ ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษิริกิ่ า ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  
ดดยที่ประชุมเห็นชอบ  
  (๗) เรื่องอ่ืน ๆ   
   ๗.๑ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพาณิ ชย์และทรัพย์สิน 
ทางปัญญา แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะลาออก (นางสาวศุภมาศ  อิศรภักดี) 
   สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนิ าแหน่งที่ว่าง คือ นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์ 
   ที่ประชุมเห็นชอบ  
   ๗.๒ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ แทนต าแหน่งท่ีว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะลาออก 
(นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์) 
   สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนิ าแหน่งที่ว่าง คือ นางสาวศุภมาศ  อิศรภักดี 

  ที่ประชุมเห็นชอบ 
   (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว    
        ๔.๑ ร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
กรรมาธิการ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. .... พิจารณาเสร็จแล้ว 
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        ดดยประธานฯ ได้หารือที่ประชุมว่า เนื่องจากข้อบังคับการประชุมฯ มิได้ก าหนดวิธีการ
พิจารณาเกี่ยวกับร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ ไว้ จึงเห็นสมควรให้น าข้อบังคับการประชุมฯ  
ข้อ ๑๘๖ เกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเิิมข้อบังคับ ดดยให้น าข้อบังคับการประชุมฯ ว่าด้วยกา รเสนอและ 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัิิมาใช้บังคับดดยอนุดลมซึ่งจะิ้องใช้เวลาพอสมควร เพ่ือให้ร่างข้อบังคับฯ มีผล
บังคับใช้ดดยเร็ว จึงเห็นสมควรให้ด าเนินการดังนี้ 
        ๑. การพิจารณาร่างข้อบังคับฯ ให้พิจารณาเป็น ๓ วาระ ิามล าดับ เช่นเดียวกับ 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัิิ 
        ๒. ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ให้คณะกรรมาธิการฯ เป็นผู้เสนอรายงาน และให้สมาชิก
อภิปรายฯ  
        ๓. ถ้าที่ประชุมลงมิิรับหลักการ ให้มีการิั้งคณะกรรมาธิการฯ วิสามัญพิจารณา
ก าหนดเวลาแปรญัิิิ หรือจะพิจารณาดดยคณะกรรมาธิการเิ็มสภา 
        ที่ประชุมเห็นชอบ 
        จากนั้น นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับ 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ....  แถลงผลการพิจารณา 
ิ่อที่ประชุม  
        ิามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง  วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ได้ลงมิิิั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๓๙ คน เพ่ือยกร่าง
ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. .... ดดยก าหนด  
การพิจารณายกร่างให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ด าเนินการยกร่างข้อบังคับ
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยดครงสร้าง จ านวน ๔ ส่วน ดังนี้  
        ๑. หมวดทั่วไป เป็นบทที่ว่าด้วยเรื่องทั่วไปของร่างข้อบังคับนี้ ประกอบด้วย ชื่อร่าง วันที่
ใช้บังคับ นิยาม และการน ามาิรฐานทางจริยธรรมของิุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ารงิ าแหน่งในองค์กร
อิสระ รวมทั้งผู้ว่าการิรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช้บังคับแก่สมาชิกและคณะกรรมาธิการ ิามความในมาิรา ๒๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งผู้รักษาการิามข้อบังคับนี้ 
        ๒. หมวด ๑ มาิรฐานทางจริยธรรม เป็นบทที่ว่าด้วยมาิรฐานทางจริยธรรมที่เป็น 
การน ามาิรฐานทางจริยธรรมของิุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ิามมาิรา ๒๑๙ ที่ให้สภาด าเนินการร่างประมวล
จริยธรรมิามที่ิุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประกาศไว้ 
        ๓. หมวด ๒ จริยธรรมอันเกี่ยวกับการปฏิบัิิหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ ซึ่งเป็น
บทที่ว่าด้วยจริยธรรมของสมาชิกและคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวกับการปฏิบัิิหน้าที่ ดดยก าหนดเพ่ิมเิิมเพ่ือให้
สอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
มาิรา ๒๑๙ วรรคสอง เช่นเดียวกัน เพ่ือเปิดช่องทางให้สภาผู้แทนราษฎรได้ก าหนดจริยธรรมเพ่ิมขึ้น  
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัิิหน้าที่ของินได้ 
        ๔. หมวด ๓ การส่งเสริมและควบคุมให้เป็นไปิามจริยธรรม เป็นบทที่ว่าด้วยกลไกและ
มาิรฐานในการส่งเสริม ควบคุมจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการให้เป็นไปิามข้อบังคับนี้ ประกอบด้วย 
องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎร หน้าที่และอ านาจ วิธีการพิจารณา ระยะเวลา 
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ในการพิจารณา การลงมิิ และบทลงดทษ รวมทั้งการด าเนินการกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัิิิามข้อบังคับ
อันเกี่ยวกับมาิรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
        สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นิ่าง ๆ อาทิ ข้อความบางประการ 
ที่ยังไม่ชัดเจน และในหมวด ๒ จริยธรรมอันเกี่ยวกับการปฏิบัิิหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการนั้น รวมถึง
กลุ่มมิิรภาพหรือไม่ บทลงดทษที่มีเพียงการิัดเิือน ิ าหนิ และขอดทษิ่อที่ประชุมเท่านั้น รวมทั้งไม่เห็นด้วย
ที่น ามาิรฐานทางจริยธรรมของิุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาบัญญัิิไว้ในร่างข้อบังคับเนื่องจากมีมาิรฐาน 
ที่แิกิ่างกับของสภา 
        หลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
ประกอบด้วย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ นายสุกิจ  อัถดถปกรณ์  
นายนิกร  จ านง นายชลน่าน  ศรีแก้ว และนายธีรัจชัย  พันธุมาศ กรรมาธิการวิสามัญฯ ิอบชี้แจง  
ที่ประชุมได้มีมิิเห็นชอบกับร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
กรรมาธิการ พ.ศ. .... ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ด้วยคะแนนเอกฉันท์ ๔๑๗ เสียง ิั้งคณะกรรมาธิการ 
จ านวน ๓๐ คน ก าหนดเวลาแปรญัิิิ ๗ วัน และใช้เวลาในการพิจารณา ๓๐ วัน 
   ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคา
พืชผลทางการเกษตรตกต่ า ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
   นายวีระกร  ค าประกอบ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผล
ทางการเกษิริกิ่ า แถลงผลการพิจารณาิ่อที่ประชุม 
   ิามที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมิิิั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพ่ือพิจารณาศึกษาปัญหาราคา
พืชผลทางการเกษิริกิ่ าดดยก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษา ๖๐ วัน และคณะกรรมาธิการฯ ได้มีมิิ 
ขอขยายเวลาในการด าเนินงานออกไปอีก ๖๐ วัน รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ วัน นั้น คณะกรรมาธิการฯ ได้ด าเนินการ
พิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษิริกิ่ าเสร็จแล้ว ดดยได้มีการประชุมเพ่ือศึกษาข้อมูล 
ข้อเท็จจริงิ่าง ๆ ซึ่งได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม รวมทั้งได้เดินทาง 
ไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่ ิลอดจนจัดการสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  
ในการพิจารณาศึกษาดังกล่าว คณะกรรมาธิการฯ ได้มีมิิแิ่งิั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหา
พืชผลทางการเกษิรจ านวน  ๖  คณ ะ เพ่ื อ พิจารณ าศึกษาพืช เฉพาะแิ่ละชนิ ด  ประกอบด้ วย  
คณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าว คณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่อง
ข้าวดพดและมันส าปะหลัง คณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องผัก ผลไม้  และสมุนไพร  
คณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องปาล์มและยางพารา คณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณา
ศึกษาปัญหาเรื่องมะพร้าวและสับปะรด และคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องอ้อย  
   จากนั้น คณะอนุกรรมาธิการ ทั้ง ๖ คณะ ได้น าเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาของ 
คณะอนุกรรมาธิการ ิามล าดับ ดดย คณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าว นายอุบลศักดิ์  
บัวหลวงงาม ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นผู้น าเสนอรายงาน คณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาศึกษา
ปัญหาเรื่องข้าวดพดและมันส าปะหลัง นายอนันิ์  ผลอ านวย ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นผู้น าเสนอ
รายงาน คณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องผัก ผลไม้ และสมุนไพร  นางสาวญาณธิชา   
บัวเผื่อน รองประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ คนที่ห้า และดฆษกคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นผู้น าเสนอรายงาน  
คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องมะพร้าวและสับปะรด นายประมวล  พงศ์ถาวราเดช  
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ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นผู้น าเสนอรายงาน คณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องอ้อย  
นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์  ประธานอนุกรรมาธิการฯ เป็นผู้น าเสนอรายงาน และคณะอนุกรรมาธิการ 
เพ่ือพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องปาล์มและยางพารา นายชูวิทย์  พิทักษ์พรพัลลภ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ 
เป็นผู้น าเสนอรายงาน  
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อสังเกิในประเด็นิ่าง ๆ อาทิ  มูลค่าการค้า
บริเวณสะพานมิิรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๓ (นครพนม - ค าม่วน  ลดลงเหลือแปดหมื่นล้านบาท ในช่วง ๒ ป ี
ที่ผ่านมา จากเดิมปีละสองแสนล้านบาท คาดว่าเกิดจากสภาพถนนในประเทศเพ่ือนบ้านช ารุด ส่งผลให้เกิด
อุปสรรคิ่อการส่งออกสินค้าทางการเกษิรไปยังประเทศจีนิอนใิ้ และไม่เห็นด้วยกับการิั้งข้อสังเกิ
เกี่ยวกับปัญหาเรื่องอ้อยที่ขอให้มีการทบทวนการใช้สารเคมีอันิราย คือ พาราควอิ และไกลดฟเซิ จนกว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหาสารเคมีอ่ืนมาทดแทน ซึ่งขัดแย้งิ่อมิิของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษิรกรรม และไม่สนับสนุนให้ใช้สารเคมีทดแทน รวมทั้ง 
ควรน าดครงการประกันสินค้าทางการเกษิรมาใช้กับข้าว แก้ไขปัญหาดรงสีข้าวที่ถูกธนาคาริัดวงเงินท าให้ 
ขาดสภาพคล่องและซื้อข้าวได้น้อยลง ราคาข้าวที่ิกิ่ าลงอย่างิ่อเนื่อง และควรเร่งการส่งออกน้ ามันปาล์ม 
ิลอดจนเพ่ิมงบประมาณส าหรับระบบชลประทานเพ่ือให้เกษิรกรมีน้ าเพียงพอิ่อการท าการเกษิร อีกทั้ง 
ไม่ปรากฏเรื่องราคามะพร้าวอ่อนิกิ่ าในรายงานฉบับนี้ ทั้งนี้ ได้สนับสนุนการแก้ปัญหายางพาราดดยใช้สินค้า
เกี่ยวกับยางพาราแิ่ิ้องค านึงถึงความเหมาะสมด้วยเนื่องจากไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืน 
   เนื่องจากมีข้อสังเกิและข้อเสนอแนะที่ิ้องส่ งไปให้ รัฐบาลด าเนินการ อีกทั้ งยังมี 
สมาชิกฯ ที่ประสงค์จะอภิปรายอีกเป็นจ านวนมาก ประธานฯ จึงสั่งเลื่อนการพิจารณาไปในวันพฤหัสบดีที่  
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และได้สั่งปิดประชุม 
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